

"karaoke". Đặc-biệt nhất là bài ca *"Tạm-biệt AHCC"* lời ca do ái-hữu Vũ Quý Hảo soạn, hát ra rất chi là ... "Ái-hữu".

Buổi họp mặt bế-mạc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Người ghi: TSH

Đính kèm: *Danh-sách các ái-hữu Bắc California đóng-góp nuôi-dưỡng Lá-Thư.*

BÀI CHÚC MỪNG TUỔI THỌ AHCC CAO NIÊN ĐỘC TRONG BUỔI HỌP MẶT NGÀY 2/2/97 TẠI OAKLAND, CA.

Thưa quý vị ái hữu cao niên,

Hôm nay, nhân ngày họp mặt Tất niên, và cũng là trước thêm năm mới Đinh Sửu, tôi xin thay mặt anh chị em Công Chánh Bắc Cali kính gửi đến quý vị ái hữu cao niên lời chúc mừng "an khang, trường thọ".

Quý vị là hiện thân của thế hệ cũ đã phục vụ tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nghề nghiệp của mình, đã đem kiến thức tô bồi non sông gấm vóc; quý vị đã từng có mặt khắp nẻo đường đất nước từ Nam Quan đến Cà Mau, trên rừng sâu nước độc, xuống đồng bằng duyên hải, đâu đâu cũng còn dấu vết xây dựng của quý vị lưu lại từ cây cầu, con đường đến đê đập, phi trường, hải cảng...

Ngày nay, quý vị tuổi già sức yếu, lại phải sống ly hương, chắc quý vị không khỏi mũi lòng khi hương về tổ quốc, nơi quý vị đã dày công xây nên sự nghiệp. Tuy nhiên, trong cái rủi, có cái may. Nếu quý vị ngày nay còn ở lại Việt Nam, chắc quý vị phải gặp nhiều khó khăn, khổ lụy hơn.

Vậy tre già thì măng mọc, chúng tôi thuộc lớp thế hệ trẻ đang nối tiếp con đường quý vị ngày trước, chúng tôi xin luôn luôn kính lão đắc thọ. Nhân dịp này, kính chúc quý vị ái hữu cao niên sang năm mới Đinh Sửu, thân tâm thường an lạc, để tận hưởng những ngày nhàn hạ bên cạnh con cháu và thỉnh thoảng nếu có thời giờ thuận tiện thì xin mời đến họp mặt Công Chánh cho qua ngày tháng, chúng tôi rất lấy làm vui sướng mỗi lần được gặp lại quý vị cao niên.

Hiện trong phòng họp này, chúng tôi nhận thấy có 4 vị cao niên trên 80 tuổi.

Đó là các Ái Hữu:

- Nguyễn Mạnh Hoàn: 87 tuổi

- Lê Văn Cấu: 83 tuổi

- Tạ Huyền: 80 tuổi

- Nguyễn Tư Tùng: 80 tuổi

Để tượng trưng cho lòng kính mến của chúng tôi đối với quý vị ái hữu cao niên nói trên, chúng tôi xin có chút quà tượng trưng "mùng tuổi thọ" kính tặng quý vị để lưu niệm buổi họp mặt Tất Niên hôm nay. Xin quý vị vui lòng nhận cho.

Đại diện,

Từ Cẩm Thành

Oakland, CA. 2/2/97

TẤT NIÊN AH NAM CALI

Năm nay AH. Nam Cali tổ chức mừng Xuân sớm: mùng bốn tháng Chạp, tức ngày 12/1/97. Sở dĩ ăn Tất Niên sớm để tránh trùng với một số hội AH bạn như AH Công Bình, Điện Lực, Quảng Trị, Thừa Thiên... rồi anh chị em khó xử, không biết đi bên nào, bỏ bên nào, rồi không đến dự được. Nhưng chạy trời không khỏi ...mưa, hôm ấy mưa suốt ngày từ sáng sớm, muốn tránh "ngày trùng" lại trùng ngày mưa. Mặc dù vậy Anh chị em đến dự cũng được tám bàn (trong lúc dự trừ 12 bàn). Đặc biệt là quý AH cao niên ngoại bát tuần không ngại trời mưa, gió lạnh cũng đã đến tham dự buổi tất niên với anh chị em - một số gia đình cùng đông đủ các cháu, nay đã cao lớn (hơn bố mẹ) được bà con ngợi khen khéo nuôi con.

Cũng như những buổi họp mặt trước đây, thành phần AH trung niên không được đông đúc có lẽ vì bận rộn công việc làm ăn cuối năm.

Trong bữa tiệc Tất Niên, một số vấn đề được nêu ra để xin đóng góp ý kiến:

1. Tổ chức Đại Hội AHCC năm 1997 tại Nam Cali. Hầu hết AH tán thành và đề cử một số trên 10 AH vào ban tổ chức. Ban này sẽ họp sau Tết để bàn chi tiết, vấn đề vận động tài chánh để tổ chức Đại Hội. Ái hữu Nguyễn Tấn Thọ (đã tổ chức nhiều dịp gây quỹ cho Chùa ở San Diego) đề nghị kêu gọi AH ở địa phương cũng như các nơi bảo trợ cho Đại Hội ở mức 50 đô, 100 đô hay nhiều hơn tùy hỷ, khi có được một số tiền tạm đủ để tổ chức thì những việc khác của Đại Hội khả dĩ làm được tốt đẹp. Chúng tôi đã gửi thư mời một khoảng 30 AH họp vào ngày 9.3.97 để bàn về việc tổ chức Đại Hội và sẽ phổ biến đến đại diện các địa phương kết quả buổi họp.